

ÂM MƯU LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI MÔNG Ở TỈNH ĐẮK LẮK - NHẬN DIỆN VÀ GIẢI PHÁP

THS. VĂN NAM THẮNG (*)

Ngày nhận bài: 10/12/2021; ngày nhận bài sửa: 16/12/2021; ngày duyệt đăng: 28/02/2022.

TÓM TẮT

Tỉnh Đắk Lắk nằm ở trung tâm ở khu vực Tây Nguyên, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của vùng và cả nước. Với tổng diện tích tự nhiên là 13.125 km², có 15 đơn vị hành chính cấp huyện với 49 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó đồng bào người dân tộc Mông tuy chiếm số lượng không lớn, khoảng 2,1% tổng dân số của tỉnh nhưng giữ vai trò quan trọng trong khối đoàn kết các dân tộc tại Đắk Lắk. Thời gian qua các thế lực thù địch luôn tìm cách chia rẽ khối đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn, trong đó có vấn đề lợi dụng, lôi kéo, kích động trong cộng đồng người Mông tại tỉnh Đắk Lắk.

Từ khóa: dân tộc thiểu số, đấu tranh, đoàn kết dân tộc, lợi dụng, Đắk Lắk.

ABSTRACT

Dak Lak Province, located in the heart of the Central Highlands region, has an important strategic position in terms of socio-economic development, national defense and security of the region and the whole country. With a total natural area of 13,125 km², the province consists of 15 district-level administrative units with 49 ethnic groups living together, among which, the H'Mong ethnic group, which accounts for a comparatively small number, about 2.1% of the total population of the province, plays an important role in the solidarity of the ethnic groups in Dak Lak Province. Over the past time, hostile forces have always sought to break the solidarity among ethnic groups in the region, including the matter of taking advantage, enticing and agitating in the H'Mong community in Dak Lak Province.

Key words: ethnic group, struggle against, struggle for, ethnic solidarity, taking advantage of Dak Lak.

1. Mở đầu

Theo số liệu thống kê năm 2019, tổng dân số trên toàn tỉnh Đắk Lắk là 1.869.322 người⁽¹⁾. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 49 dân tộc hiện đang cư trú, trước đó năm 1999 là 43 dân tộc, năm 2009 là 47 dân tộc. Đồng bào các dân tộc thiểu số có 133.091 hộ, chiếm khoảng 35,7%

(*) Khoa Dân tộc - Tôn giáo, Học viện Chính trị khu vực III

(1) Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê Đắk Lắk. Số liệu thống kê đến 01/4/2019.

dân số của tỉnh⁽²⁾. Đông nhất là dân tộc Kinh chiếm 64,3% (năm 2009 là 67,0%, năm 1999 chiếm 70,4%), kế đến là dân tộc Ê đê chiếm 18,79% (năm 2009 là 17,2%, năm 1999 là 16,5%); Nùng chiếm 4,1% (năm 2009 là 4,1% năm 1999 là 3,6%); dân tộc Tày là 2,3% (năm 2009 là 3%, năm 1999 là 2,8%); dân tộc Mông là 2,1%, (năm 2009 là 1,3%, năm 1999 là 0,6%)... Một số dân tộc như Tày, Nùng, Mường... ở vùng các tỉnh phía bắc di cư vào Đắk Lắk những năm giai đoạn 1999-2009 tăng, đến giai đoạn 2009-2019 đã giảm dần. Chỉ riêng có dân tộc Mông năm 1999 chỉ có 8.145 người đến năm 2009 là 22.760 người, năm 2019 là 39.241 người, dân tộc này có tỷ lệ sinh tăng rất nhanh qua các năm⁽³⁾. Người Mông ở Đắk Lắk có tỷ lệ không cao trong tổng dân cư nhưng là chủ thể đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của tỉnh. Chính vì vậy các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn ra sức kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tư tưởng ly khai dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc giữa người Mông với các dân tộc khác, phá hoại sự đoàn kết thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

2. Những âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc trong cộng đồng người Mông ở tỉnh Đắk Lắk

Theo số liệu thống kê đến năm 2019, trên toàn tỉnh Đắk Lắk có 39.241 người là dân tộc Mông, chiếm 2,1% dân số toàn tỉnh, sinh sống tại 49 thôn, buôn, thuộc 22 xã, 11/15 huyện, thị, thành phố⁽⁴⁾. Đa số người Mông ở Đắk Lắk là người lao động, chủ yếu sống bằng nghề nông, có đức tính thật thà, chất phác, cần cù chịu khó, đặc biệt là không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, xây dựng gia đình ấm no, thôn xóm sạch đẹp.

Tuy nhiên, nhằm mục đích phủ nhận những thành tựu quan trọng đạt được của nhân dân tỉnh Đắk Lắk, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã triệt để khai thác những sơ hở, hạn chế trong việc thực hiện chính sách dân tộc để thực hiện những biện pháp chống phá cách mạng Việt Nam nói chung, trong cộng đồng người Mông ở tỉnh Đắk Lắk nói riêng và lấy đó làm cơ sở cho âm mưu chống phá quyết liệt, lâu dài của chúng.

Thứ nhất, thành lập các tổ chức mang tên “Nhà nước Mông”, “Vương quốc Mông”, “Liên hiệp người Mông tự trị”, “Hội người Mông quốc tế” để lôi kéo, lừa phỉnh những người kém hiểu biết, nhẹ dạ cả tin di cư gây mất trật tự an ninh.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc Mông tại Đắk Lắk cơ bản ổn định, đồng bào phần đa tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và hoạt động của hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn chuẩn bị những kịch bản xấu xa nhất phục vụ cho âm mưu diễn biến hòa bình của chúng. Đi liền với tuyên truyền xuyên tạc, chúng ra sức kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tư tưởng ly khai dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại sự đoàn kết thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Đó là các hoạt động cụ thể như

⁽²⁾ Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê Đắk Lắk. *Số liệu thống kê đến 01/4/2019.*

⁽³⁾ Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê Đắk Lắk. *Số liệu thống kê đến 01/4/2019.*

⁽⁴⁾ Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê Đắk Lắk. *Số liệu thống kê đến 01/4/2019.*

nhện nhóm, khuấy động, thổi bùng cái gọi là “quyền tự trị” của các dân tộc, yêu sách thành lập “vương quốc riêng” của người Mông ở Việt Nam.

Mặt khác, do đồng bào người Mông chủ yếu sống ở vùng sâu, vùng xa, dân trí còn thấp, nhận thức còn hạn chế nên vào cuối tháng 4, đầu tháng 5/2011 có 108 hộ với 633 người đồng bào dân tộc Mông đã bị các đối tượng xấu lôi kéo, lừa phỉnh bán hết những tài sản đi đến huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên để tham gia thành lập cái gọi là “Vương quốc Mông”. Tình hình trên đã gây ra những xáo trộn tại địa phương trong suốt một thời gian dài, nhất là các huyện có đông người Mông sinh sống như Krông Bông (13.335 người), M’Đrắk (9.612 người), Ea Súp (4.446 người), Lắk (1.405 người), Krông Pắc (1.670 người)⁽⁵⁾... Hoạt động trên của các thế lực thù địch đã tác động xấu đến an ninh chính trị địa phương, mất ổn định trong vùng đồng bào dân tộc Mông, gây không ít khó khăn cho chính quyền địa phương trong việc giúp đồng bào ổn định cuộc sống, làm cho cuộc sống của đồng bào Mông vốn đã khó khăn lại càng khó khăn, vất vả hơn.

Thứ hai, kích động, lừa bịp đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên trái phép ra nước ngoài, xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo.

Vụ việc 633 người đồng bào dân tộc Mông đã bị các đối tượng xấu lôi kéo, lừa phỉnh bán hết tài sản đi đến huyện Mường Nhé để tham gia thành lập cái gọi là “Vương quốc Mông” không chỉ dừng lại khi vụ việc được giải quyết ổn thỏa. Từ Điện Biên, các đối tượng xấu tiếp tục xúi giục một số người Mông tiếp tục di cư đến các tỉnh khác, thậm chí là vượt biên trái phép ra nước ngoài, trong đó nhiều nhất là sang Trung Quốc và Campuchia. Theo thống kê của các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk, năm 2013 có 54 người vượt biên trái phép sang Trung Quốc; năm 2018 có tới 79 hộ với 399 khẩu bị các đối tượng xấu xúi giục bỏ đi khỏi địa phương⁽⁶⁾.

Ngoài ra, thời gian qua một số tổ chức và cá nhân luôn tìm cách sử dụng vấn đề tôn giáo để chống phá Việt Nam về dân chủ, nhân quyền. Luận điệu mà họ đưa ra là vu cáo Việt Nam đàn áp tôn giáo, vi phạm quyền “tự do tôn giáo” của người dân; đòi tách tôn giáo khỏi sự quản lý của Nhà nước, yêu cầu chính quyền không kiểm soát, kiểm duyệt các tôn giáo, cho phép tôn giáo được tự do hoạt động.

Chúng đã nêu ra các vấn đề, quan điểm sai trái rằng, “nhiều văn bản pháp luật Việt Nam về tôn giáo, dân tộc không tương đồng với Công ước quốc tế về quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”⁽⁷⁾. Thậm chí, họ còn trắng trợn phê phán, xuyên tạc “Luật Tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam là tạo ra cơ sở pháp lý để đàn áp, bóp nghẹt tôn giáo”, “là bước thụt lùi về tự do tôn giáo”⁽⁸⁾. Đồng thời họ còn cho rằng, Việt Nam đề ra chính sách pháp

⁽⁵⁾ Tỉnh ủy Đắk Lắk (2019). *Báo cáo tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 64-KL/TW*.

⁽⁶⁾ Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk. *Báo cáo công tác dân tộc các năm 2013, 2014, 2015, 2018 và 2019*.

⁽⁷⁾ Văn Nam Thắng (2021). *Thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh Đắk Lắk - Thực trạng và giải pháp*. Đề tài cấp Học viện - Học viện Chính trị khu vực III, nghiệm thu tháng 12/2021, trang 109.

⁽⁸⁾ Văn Nam Thắng (2021). *Thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh Đắk Lắk - Thực trạng và giải pháp*. Đề tài cấp Học viện - Học viện Chính trị khu vực III, nghiệm thu tháng 12/2021, trang 110.

luật nhưng không thực hiện.

Thứ ba, lợi dụng những khó khăn về đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận đồng bào dân tộc Mông, tiến hành lôi kéo, khống chế, mua chuộc họ thực hiện các kế hoạch chống phá cách mạng.

Đó chính là âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch nhằm thực hiện mục tiêu kép: một mặt nhằm chia rẽ sự đoàn kết giữa người Kinh với người dân tộc thiểu số, mặt khác tạo ra luồng dư luận trái chiều, cố tình phủ nhận chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta, thậm chí là biểu tình, bạo loạn làm mất ổn định an ninh chính trị và an toàn xã hội. Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động vẫn ráo riết thực hiện âm mưu chia rẽ người Kinh với người dân tộc thiểu số với nhiều thủ đoạn mới tinh vi và hết sức thâm độc. Chúng triệt để lợi dụng những yếu kém của các tổ chức cơ sở đảng ở vùng dân tộc thiểu số và trình độ, bản lĩnh chính trị của đảng viên nhiều nơi không vững vàng; tổ chức sản xuất, xóa đói giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn rất khó khăn, sự phân hóa giàu nghèo giữa người Kinh với đồng bào dân tộc thiểu số... để tìm cách thâm nhập, gây ảnh hưởng, tập hợp lực lượng trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức biểu tình, bạo loạn, đẩy mạnh các hoạt động chia rẽ đã làm cho người Kinh và người dân tộc thiểu số ở một số nơi trên địa bàn Tây Nguyên, trong đó có người Mông ở Đắk Lắk, nảy sinh mâu thuẫn, ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ tư, lợi dụng các hiện tượng tôn giáo mới, đạo lạ để lôi kéo đồng bào dân tộc Mông ở tỉnh Đắk Lắk và cả khu vực Tây Nguyên.

Thực tế là từ năm 1989 trong các thôn bản người Mông sinh sống ở một số tỉnh miền núi phía Bắc xuất hiện luận điệu “Vàng Chử” với nội dung “Người Mông theo Vàng Chử không làm cũng có ăn, khi chết được bay lên trời sống cuộc sống sung sướng”. Người ta truyền tai nhau trong các buổi họp chợ, lễ cưới, đám ma hay trong những dịp tập trung đông người. Tháng 10/1989 Dương Văn Minh cùng Đào Đình Hoảng cầm đầu lôi kéo người Mông theo “tín ngưỡng Dương Văn Minh”, chúng chỉ đạo tay chân dựng cổng chào, treo băng rôn có nội dung: “*Dương Văn Minh ra đời đúng 12 giờ đêm ngày 01/8/1989, là đấng cứu thế của người Mông*” và tuyên truyền “*đến năm 2000 trái đất nổ tung con người sẽ chết hết, muốn sống phải theo Dương Văn Minh*”. Nghe theo tà đạo, nhiều bà con bỏ bê đồng ruộng, không chịu làm ăn dẫn đến cuộc sống càng thêm khó khăn, thiếu thốn. Sự căm giận của một số hộ dân đã dẫn đến việc hình thành tổ chức do Dương Văn Nó cầm đầu dưới sự chỉ đạo của Dương Văn Minh. Do có

⁽⁹⁾ Tỉnh ủy Đắk Lắk (2019). *Báo cáo tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 64-KL/TW*.

⁽¹⁰⁾ Y Hin Niê (sinh năm 1952) là người dân tộc Êđê, gốc Đắk Lắk, nguyên “Đại tá, Bộ trưởng ngoại giao” FULRO III và hiện sống lưu vong ở Mỹ. Mục sư Tin lành Y Hin Niê thành lập tổ chức “Tin lành đấng Christ” (UMCC) năm 2001, có trụ sở chính tại 114 South English, Greensboro, North Carolina, Mỹ và một số chi nhánh tại Mỹ, Canada. Tên này luôn muốn thông qua UMCC để tập hợp lực lượng, kích động ly khai, tự trị, thành lập “Nhà nước Đêga” ở Tây Nguyên. Vì thế, hắn đã tìm mọi cách quy tụ các chức sắc, tín đồ người dân tộc thiểu số Tây Nguyên ở Mỹ và Việt Nam để tập hợp lực lượng, đấu tranh “đòi” tự do tôn giáo, dân chủ nhân quyền, tiến tới thành lập “tôn giáo riêng”, “nhà nước riêng”...

sự vận động, giải thích và đấu tranh ngăn chặn nên hoạt động của tổ chức này lắng xuống dần. Tuy nhiên cho đến nay khi bà con người Mông đã di cư vào Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên, một số đối tượng cầm đầu tổ chức này vẫn tìm cách duy trì hoạt động, lôi kéo những đồng bào nhẹ dạ, cả tin đi theo và hoạt động theo sự chỉ đạo của chúng. Trong đó có những hoạt động xây dựng “nhà đôn”, “nhà nguyện” trái phép, tuyên truyền những quan điểm trái với đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về công tác tôn giáo và chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đối với người Mông nói riêng.

Hầu hết đồng bào dân tộc Mông theo Tin lành Vàng Chứ ở quê cũ, sau khi di cư vào Đắk Lắk họ có xu hướng theo Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam). Trên địa bàn tỉnh hiện có 21.570 người Mông theo tôn giáo, chiếm khoảng 67% tổng số người Mông ở Đắk Lắk⁽⁹⁾. Đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh chủ yếu theo đạo Tin lành, trong đó có một số hệ phái chưa được công nhận tư cách pháp nhân, như là tổ chức bất hợp pháp “Tin lành đấng Christ”⁽¹⁰⁾.

Dưới tác động của các luận điệu tuyên truyền một số đồng bào do nhẹ dạ, cả tin và trình độ nhận thức còn hạn chế nên đã nghe và tin theo, hoạt động theo sự chỉ đạo của những đối tượng cầm đầu, cốt cán. Vì vậy, một số đồng bào người Mông bị những đối tượng cầm đầu, cốt cán của tổ chức bất hợp pháp “Tin lành đấng Christ” lợi dụng lôi kéo, kích động âm mưu “khiêu kiện” để phản đối lại chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Tổ chức này sử dụng đồng bào dân tộc Mông, nhất là những người có tín ngưỡng, tôn giáo nhằm gây sức ép với Đảng, Nhà nước ta.

3. Một số giải pháp ngăn chặn âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc trong cộng đồng người Mông tại tỉnh Đắk Lắk

Đắk Lắk là tỉnh đa dạng về thành phần dân cư và dân tộc, giữa các nhóm dân tộc có những lợi ích khác nhau. Bảo đảm lợi ích riêng của từng nhóm dân tộc là rất khó khăn trong khi phải bảo đảm sự phát triển chung giữa các dân tộc và toàn xã hội. Giải quyết vấn đề dân tộc là nhiệm vụ vừa có tính cấp bách, vừa lâu dài, phức tạp, đòi hỏi cần có nhận thức đúng và tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị các cấp và toàn xã hội về vai trò, nhiệm vụ của công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay. Để thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, ngăn chặn kịp thời có hiệu quả những âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc trong đồng bào dân tộc Mông ở tỉnh Đắk Lắk, theo tác giả trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt thực hiện những nhiệm vụ cơ bản sau đây:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động để mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc Mông tại tỉnh Đắk Lắk hiểu rõ và nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về dân tộc trong tình hình mới.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức một cách sâu sắc về vai trò, nhiệm vụ của công tác dân tộc; thường xuyên quán triệt trong cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành về tính đặc thù của từng địa phương, từ đó tạo nên sự thống nhất trong nhận thức về tầm

quan trọng của vấn đề dân tộc và công tác dân tộc trong hoạch định chủ trương cũng như tổ chức chỉ đạo thực hiện. Đồng thời không được chủ quan trong xử lý các tình huống cụ thể do thực tiễn đặt ra; phát huy tốt sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân gắn với giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, bảo đảm xử lý các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc đúng theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đắk Lắk là một địa bàn có tầm chiến lược về kinh tế, quốc phòng, an ninh của khu vực Tây Nguyên, các thế lực thù địch luôn luôn tìm cách xuyên tạc chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta. Do vậy, để nâng cao nhận thức cho đồng bào các DTTS thì các cấp ủy Đảng và chính quyền cần coi trọng công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc hiểu đúng chính sách dân tộc và nhận thức rõ âm mưu, sự xuyên tạc, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc của các thế lực phản động, thù địch.

Công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở cộng đồng người Mông vùng sâu, vùng xa, giúp đồng bào hiểu đúng, từ đó thực hiện tốt các chính sách, các quy định về công tác dân tộc. Trong những năm tới, bằng những hình thức, cách thức phù hợp và hiệu quả, các cơ quan Đảng và Nhà nước, trước hết là hai ngành tuyên giáo và văn hoá cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để đồng bào các dân tộc thiểu số hiểu đúng chính sách dân tộc và sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, hiểu rõ những thay đổi đi lên về kinh tế - xã hội trong vùng, nhất là làm cho các dân tộc nhận thức đúng âm mưu, thủ đoạn và sự xuyên tạc, lợi dụng, kích động nhằm chống phá chế độ, chia rẽ đoàn kết dân tộc của các thế lực phản động. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền, giáo dục để người Kinh hiểu về vùng đất và con người các dân tộc tại chỗ Tây Nguyên, quán triệt và thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước với các dân tộc thiểu số.

Hai là, thực hiện tốt chính sách kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Trong những năm qua, tỉnh Đắk Lắk luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, kinh tế - xã hội của tỉnh từng bước ổn định và phát triển, kết cấu hạ tầng được cải thiện rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, hạn chế: kết cấu hạ tầng cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tuy đã được đầu tư nhưng chưa đồng bộ, kinh tế phát triển giữa các vùng chưa đồng đều, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của vùng. Vì vậy, trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, Quyết định số 72 của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội miền núi và vùng dân tộc thiểu số; thực hiện có kết quả Nghị quyết 30a về hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững đối với hộ nghèo; thực hiện tốt hơn nữa Quyết định 167 của Chính phủ hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và các chính sách liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ưu tiên phân bổ vốn cho các dự án, chương trình mục tiêu trọng điểm, cấp thiết của tỉnh Đắk Lắk.

Ba là, tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số, nhất là cán bộ người dân tộc Mông.

Đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc các cấp là khâu quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác dân tộc trong mọi thời kỳ, đặc biệt trong giai đoạn mới với đòi hỏi ngày càng cao của công tác dân tộc hiện nay. Thực trạng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số của tỉnh vừa thiếu, vừa yếu; chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số còn thấp, năng lực chuyên môn cũng như trình độ lý luận chính trị còn hạn chế... Đắk Lắk là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số có trình độ đại học trở lên còn rất hạn chế. Do đó, phải xây dựng bổ sung, chính sách thu hút, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số, chính sách luân chuyển cán bộ người dân tộc thiểu số. Các cơ quan tổ chức - cán bộ, cơ quan tài chính, kế hoạch cần kết hợp với các ban tham mưu ban hành chính sách đãi ngộ vừa hấp dẫn, vừa phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội địa phương, vừa tạo cơ hội bình đẳng giữa các dân tộc, vừa thể hiện được tính ưu việt của chế độ...

Vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk cần phải thực hiện một số giải pháp cụ thể sau đây: Thứ nhất, xây dựng Đề án quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số đương chức và dự nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý các cấp của tỉnh giai đoạn 2020-2025; thứ hai, xây dựng bổ sung, chính sách thu hút, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số, chính sách luân chuyển cán bộ người dân tộc thiểu số; bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số. Mỗi lĩnh vực chuyên môn đều có đặc điểm riêng, mỗi cán bộ người dân tộc thiểu số đều có năng lực, sở trường của mình; chú trọng tạo nguồn từ xa là giải pháp vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài.

Bốn là, bồi dưỡng và phát huy vai trò, ảnh hưởng của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc Mông tỉnh Đắk Lắk.

Trong đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta, người có uy tín là những người gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, là cầu nối quan trọng giữa chính quyền với nhân dân, có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là địa chỉ tin cậy của cấp ủy, chính quyền trong việc đảm bảo an ninh - trật tự của địa phương. Vì vậy việc vận động người có uy tín ủng hộ chính quyền, ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như của địa phương có vai trò hết sức quan trọng. Công tác vận động nhân dân, nhất là người có uy tín trong dân tộc Mông là nội dung quan trọng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk. Trong đó tập trung vào việc nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của lực lượng cốt cán, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Năm là, làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động lợi dụng cái gọi là “quyền của người dân tộc bản địa”, “vấn đề dân tộc thiểu số” để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá cách mạng nước ta. Giải quyết triệt để,

kip thời các “điểm nóng”, các mâu thuẫn, khiếu kiện trong đồng bào dân tộc thiểu số ngay từ cơ sở, không để kéo dài, không lây lan, vượt cấp.

4. Kết luận

Như vậy, trong những năm vừa qua tỉnh Đắk Lắk đã có những nỗ lực to lớn trong việc thực hiện tốt chính sách dân tộc đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc Mông với nhiều giải pháp toàn diện và đồng bộ. Trong bối cảnh luôn phải đối mặt với những khó khăn, cản trở do các thế lực thù địch âm mưu tuyên truyền chống phá chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc giữa cộng đồng các dân tộc ở Đắk Lắk, thì những thành tựu đã đạt được là quan trọng và có ý nghĩa thực tiễn. Để tiếp tục phát huy thành tựu ấy, việc triển khai xây dựng vững chắc thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số nói chung, vùng đồng bào dân tộc Mông nói riêng càng cần được duy trì, quan tâm và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (2017). *Báo cáo tại hội nghị tổng kết năm 2017*.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
3. Văn Nam Thắng (2021). *Thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh Đắk Lắk - Thực trạng và giải pháp*. Đề tài cấp Học viện - Học viện Chính trị khu vực III, nghiệm thu tháng 12/2021.
4. Tổng cục Thống kê (2019). *Số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019*.
5. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2014). *Báo cáo số 88/BC-UBND về việc rà soát, đánh giá việc tổ chức thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh sau hơn 25 năm đổi mới*, Đắk Lắk, ngày 03/6/2014.
6. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2016). *Quyết định về việc quy định chi tiết thực hiện Nghị quyết số 143/NQ-HĐND, ngày 23/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học; điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Đắk Lắk*.
7. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2021). *Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, ngày 14/11/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc từ năm 2016 đến nay, số 195/BC-UBND, ngày 29/7/2021*.
8. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2020). *Báo cáo kết quả thực hiện chiến lược Công tác dân tộc đến năm 2020*.
9. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2021). *Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, ngày 14/11/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc từ năm 2016 đến nay, số 195/BC-UBND, ngày 29/7/2021*.
10. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2019). *Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với Kết luận số 57-KL/TW ngày*

03/11/2009 của Bộ Chính trị về công tác dân tộc.

11. Sông Thương (24/9/2021). *Lật tẩy bộ mặt của tổ chức phản động “Tin lành đấng Christ”*. Báo Công an nhân dân, truy xuất từ <https://cand.com.vn/Chong-dien-bien-hoa-binh/lat-tay-bo-mat-cua-to-chuc-phan-dong-tin-lanh-dang-christ-i629216/>, trích đọc ngày 07/01/2022.

